

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.จำเนียร พลหาญ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.สมชาย วงศ์เกษม กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.ธีระวัฒน์ เขียมแสง ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ดร.จำเนียร พลหาญ รศ.สมชาย วงศ์เกษม และ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ ผู้เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ให้การอบรมแก่ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ นายนิวัตร วิจารณ์จิตร ศิกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายสุรพงษ์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) และนางศุภมณฑล สุวรรณพงษ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนสำเร็จลงได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ นายไชยา วิญญาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกล่าม และนางยุพา เขียวพรหม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ที่อนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม และโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ที่ได้ให้กำลังใจและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดเวลา

ขอขอบคุณเพื่อนบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกท่าน ที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณ ครอบครัวสุดจริง ทุกคน ที่คอยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จนสำเร็จลงด้วยดี

ประโยชน์และคุณค่าที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา คุณครู
อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

กัญญามาศ สุดจริง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY